

Số: 187<sup>A</sup>/2020/CV-PLC.NĐ-QTKDSP

Hà Nội, ngày

07/05/2020



**PETROLIMEX**

V/v: Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex nghiên cứu và sản xuất thành công sản phẩm mới “Nhựa đường nhũ tương gốc axit 60%” sử dụng trong “Thi công mặt đường láng nhũ tương 01,02,03 lớp”

**Kính gửi:** - Sở GTVT các tỉnh  
- Các đơn vị thi công đường bộ

Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình – ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của bộ Xây dựng;

Căn cứ công bố tiêu chuẩn sản phẩm “Nhũ tương gốc axit 60%” theo TCVN 8817:2011;

Căn cứ thực tế sản xuất sản phẩm và công bố của Công ty Nhựa đường Petrolimex về sản phẩm Nhũ tương gốc axit 60%;

Công ty Nhựa đường Petrolimex trân thành cảm ơn các cơ quan quản lý nhà nước, các sở GTVT các tỉnh, các công ty đã hỗ trợ và luôn ủng hộ các sản phẩm nhựa đường Petrolimex trong việc thi công cũng như ứng dụng các sản phẩm vào các công trình giao thông trên toàn quốc.

Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex là nhà cung cấp nhựa đường hàng đầu Việt Nam với năng lực cao về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất các sản phẩm có dẫn suất từ nhựa đường, đặc biệt là các sản phẩm nhựa đường nhũ tương gốc axit và thi công phun tưới các sản phẩm này tại thực tế dự án.

Với kinh nghiệm thi công láng nhựa sử dụng nhựa đường nhũ tương tại các công trình trên toàn quốc, Công ty Nhựa đường Petrolimex đã nghiên cứu, sản xuất và công bố sản phẩm “Nhũ tương gốc axit 60%” chuyên dùng trong thi công láng nhũ tương 01,02,03 lớp với các ưu điểm vượt trội so với sản phẩm nhựa đường nhũ tương. Công ty Nhựa đường Petrolimex cũng đã công bố sản phẩm và giá bán sản phẩm nhũ tương gốc axit 60% áp dụng cho công nghệ thi công láng nhựa 01,02,03 lớp trên các phương tiện truyền thông như website (plc.petrolimex.com.vn).

Đường link video thi công láng nhựa thực tế sử dụng nhựa đường nhũ tương Petrolimex (Đính kèm phía dưới)

Để sử dụng sản phẩm với sự phù hợp nhất cho các công trình, chúng tôi rất mong sự phối hợp của Quý đơn vị/công ty trong việc lựa chọn sản phẩm. Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

- Phòng quản trị kinh doanh sản phẩm – Công ty Nhựa đường Petrolimex
- Người liên hệ: Vũ Ngọc Đức (0961 75 22 66)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QTKDSP.



CHỦ TỊCH

Vũ Văn Chiến